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รายงานการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference) ครั้งท่ี 1/๒๕๖5 

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น.  

ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชด าเนินนอก  

ห้องประชุม ส.ป.ก.จังหวัด ๗๒ จังหวัด และผ่านระบบ Zoom Application 

------------------------------------------- 

ผู้เข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference)   

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารส่วนกลาง 18 ราย ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 55 ราย
เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด ๗๒ จังหวัด 527 ราย รวม 600 ราย  

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

การประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference) วันจันทร์ที่  18 กรกฎาคม ๒๕๖5 
เลขาธิการ ส.ป.ก. (ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม สรุปโดยสังเขป ดังนี้  

1. ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันท างานอย่างเต็มที่ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  
สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างดี และช่วยกันเตรียมความพร้อม ร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ หากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว ขอให้ วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและวางแผน 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยทันที และให้ด ารงมาตรฐานการท างานที่ดีไว้ ท างาน 
เชิงรุกให้มากขึ้น รับฟังปัญหาของประชาชน ช่วยแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะเรื่องการจัดที่ดิน ที่จะช่วยให้
ประชาชนผู้ยากไร้มีที่ดินท ากิน สามารถอยู่ได้อย่างมั่นคง 

2. ให้ผู้บริหาร ส.ป.ก. และส านัก/กอง/ศูนย์ เตรียมความพร้อม ส าหรับการอภิปราย 
ไม่ไว้วางใจ เพ่ือให้ข้อมูลหากมีประเด็นการอภิปรายที่เก่ียวข้องกับ ส.ป.ก. 

3. ให้ส านัก/กอง/ศูนย์ และส.ป.ก.จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง เข้าพ้ืนที่ติดตามงาน ตามข้อเรียกร้อง
ของประชาชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในทุกพ้ืนที่ เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

4. ให้ ส.ป.ก.จังหวัด ศึกษาระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือใหจ้ัดท าหนังสือราชการได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบประเภทหนังสือราชการ  

5. ให้ผอ.ส านัก/กอง/ศูนย์  และปฏิรูปที่ ดินจั งหวัด เข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์
(Web conference) ด้วยตนเองทุกครั้ง เพ่ือรับทราบประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วนทุกประเด็น 

6. ให้ส านักจัดการปฏิรูปที่ดิน (สจก.) พิจารณาด าเนินการส ารวจ ตรวจสอบพ้ืนที่ดอยวาวี 
จังหวัดเชียงราย ที่อยู่ในเขตป่าไม้ จะสามารถจัดเป็นพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. เพ่ือออกเอกสารสิทธิ์  
4-01 ให้กับชาวดอยวาวี จังหวัดเชียงราย ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ได้มากขึ้น รวมถึงเพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน แหล่งน้ า ในพื้นที่ดอยวาวีได้อย่างถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนด 



๒ 
 

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) ขอให้ส านักวิชาการและแผนงาน (สวผ.) 
เตรียมความพร้อมส าหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยการจัดเจ้าหน้าที่รับฟังการอภิปราย เพ่ือพร้อมให้ข้อมูล 
ที่เก่ียวข้องทุกช่วงเวลาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ทันท่วงที  

นางสาวอาภาพรรณ พัฒนพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน สวผ. ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
สวผ. จะจัดเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ณ ห้อง สวผ. และขอให้  ส านัก/กอง/ศูนย์ 
แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ของแต่ละส านัก/กอง/ศูนย์ ให้ สวผ. ทราบ เพ่ือใช้ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ครั้งที่ 6/2564  
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 

นางสาวอาภาพรรณ พัฒนพันธุ์  ผู้ เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ ดิน  สวผ. เลขานุการ 
การประชุม เสนอรับรองรายงานการประชุมทางไกลออนไลน์ ครั้งที่ 6/๒๕๖4 ได้จัดส่งรายงานการประชุม
ทางไกลออนไลน์ พร้อมจัดเก็บที่ www.alro.go.th/รายงานการประชุมผู้บริหาร ส.ป.ก. เรียบร้อยแล้ว 
สามารถสืบค้นใช้ประโยชน์ทบทวนนโยบายและข้อสั่งการได้ หากมีข้อความไม่ถูกต้องควรปรับปรุงแก้ไข  
ขอให้แจ้ง สวผ. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ alro.follow.up@gmail.com หรือทางโทรสาร 0 2282 2579 
ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการการประชุม ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังนี้ หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 3 จากเดิม สพท.  
ขอแก้ไขเป็น สพป.  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

เรื่องท่ี ๓.1 ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สวผ.) 

นางสาวอาภาพรรณ พัฒนพันธุ์  ผู้ เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน สวผ. น าเสนอผล 
การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ดังนี้ ผลการด าเนินงาน
โครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 จ านวน 7 โครงการ 
๑1 กิจกรรม ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 4 กิจกรรม และอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 6 กิจกรรม และ 
ผลการด าเนินงานโครงการที่ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม จ านวน 10 โครงการ ด าเนินการแล้ว 
จ านวน 2 โครงการ และอยู่ระหว่างด าเนินการ 8 โครงการ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้าย
รายงานการประชุม 

นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้ เสนอว่า ระบบติดตามความก้าวหน้า 
ของกิจกรรม ในการประชุมครั้งต่อไป ขอให้ สวผ. เพ่ิมเติมการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหว่างครั้งล่าสุด
ที่ผ่านมากับครั้งปัจจุบัน ผลงานมีความก้าวหน้าแตกต่างกันอย่างไร เพ่ือแสดงศักยภาพของแต่ละหน่วย 

นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด รายงานผลการด าเนินงาน
ให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ทราบทันที หากด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ แล้ว และขอให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) 
พิจารณาวิธีการประเมินตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานจัดที่ดิน 
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นายนิกร ไพริน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง ได้ชี้แจงผลด าเนินโครงการจัดที่ดินชุมชนแปลงที่อยู่
อาศัยของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน ดังนี้ 1) รูปแปลงมีการเปลี่ยนแปลง
จากเดิมที่ได้ด าเนินการรังวัดไว้นานแล้ว 2) เกษตรกรที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่จะได้รับการจัดที่ดินชุมชนฯ 
มีเพียง 5 รายเท่านั้น และ ๓) เกษตรกรที่มีสิทธิ์ไม่มารับการตรวจสอบสิทธิ์ ทั้งนี้ ได้ประสานแจ้งเหตุผล
ดังกล่าวให้ สจก. ทราบ เรียบร้อยแล้ว  

นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อ านวยการส านักจัดการปฏิรูปที่ดิน (ผอ.สจก.) ได้ชี้แจงการด าเนิน
โครงการจัดที่ดินชุมชนฯ ของ ส.ป.ก.พัทลุง ว่าการจัดที่ดินชุมชนฯ จะต้องจัดที่ดินให้กับบุคคลที่เป็นเกษตรกร
ตามที่ โครงการก าหนดเท่ านั้ น  ทั้ งนี้  ห ากด าเนิ นการจัดที่ ดิ นชุมชนฯ โดยไม่ เป็น ไปตามเงื่อน ไข 
ที่ก าหนด จะไม่สามารถเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ ได้ ซึ่ง ส.ป.ก.พัทลุง จะด าเนินการคืนงบประมาณดังกล่าว 

นางสาวจิราทิตย์ โรจน์ อุ่นวงศ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารกองทุน (ผอ.สบท.) ได้ชี้แจง 
เพ่ิมเติมว่า การขอตั้งงบประมาณด าเนินโครงการจัดที่ดินชุมชนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ก าหนดจัดที่ดินชุมชนฯ ให้เฉพาะรายที่เป็นเกษตรกรเท่านั้น จึงต้องด าเนินงานตามที่ได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ส านัก
บริหารกองทุน (สบท.) จะด าเนินการประชุมร่วมกับ สวผ. เพ่ือหารือการใช้ เงินกองทุนฯ ด าเนินโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจะน าประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ ตามแผน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือหาแนวทางให้สามารถด าเนินการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ได้เป็นอย่างดี 

นายวัฒนา มังธิสาร ผู้อ านวยการส านักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (ผอ.สผส.) สอบถาม 
ส.ป.ก.กาญจนบุรีว่า การด าเนินโครงการส ารวจรังวัดปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS 
NETWORK ในพ้ืนที่ ปฏิ รูปที่ ดิ นของ ส .ป .ก .กาญจนบุ รี  สามารถด าเนินการแก้ ไขปัญ หาได้หรือ ไม่ 
หากยังไม่สามารถด าเนินการต่อได้ ขอให้ประสานแจ้ง ส านักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (สผส.) ทันที 
ทั้งนี้ สผส. จะเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้อง ต่อไป 
     นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ผอ.กพร.) แจ้งในที่ประชุม
ทราบว่า การก าหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการการจัดที่ดินชุมชนฯ ได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัด 
ของส านัก/กอง/ศูนย์ โดยได้มีการปรับแผนการประเมินตัวชี้วัด  ตามที่ สจก. ได้แจ้งขอปรับแผน ทั้งนี้  
ไม่ได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดของ ส.ป.ก.จังหวัด 

ข้อสั่งการ เลขาธิการ ส.ป.ก.  
1. ให้ส านัก/กอง/ศูนย์ ที่จะใช้เงินกองทุนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วางแผนร่วมกัน 

เพ่ือหาแนวทางในการด าเนินงานให้สามารถท างานได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น  
2. ให้ สผส. ให้ค าแนะน าวิธีการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการส ารวจ

รังวัดปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินฯ กับ ส.ป.ก.จังหวัด และหาแนวทาง วิธีการแก้ไขปัญหาต าแหน่ง นายช่าง  
โดยการร่วมมือกับวิทยาลัยในพื้นท่ี ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม จากนั้นต่อยอดสู่การเป็นลูกจ้างของ ส.ป.ก. 

3. ให้ส านัก/กอง/ศูนย์ เจ้าภาพโครงการ/กิจกรรม ติดตามการด าเนินงานของ ส.ป.ก.จังหวัด 
และ หาก ส.ป.ก.จังหวัด ติดปัญหาในส่วนใด ให้ประสานแจ้ง ส.ป.ก.ส่วนกลาง เพื่อร่วมกันแก้ไข  

4. ให้ส านัก/กอง/ศูนย์ และ ส.ป.ก.จังหวัด ให้รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ให้เป็นปัจจุบัน และวางแผนการด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ให้แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ 
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5. ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) และ กพร. รวมถึงส านัก/กอง/ศูนย์ 
ที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางการจัดการข้อมูล พัฒนาสู่การเป็นระบบ Single Window เป็นศูนย์รวมข้อมูลต่าง ๆ 
เพ่ือให้สามารถน าเข้าข้อมูล - ใช้ข้อมูลได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือลดการเก็บข้อมูลที่ซ้ าซ้อน  

มติที่ประชุม  รับทราบ/ด าเนินการ 

เรื่องท่ี ๓.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สบก.) 

นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง (ผอ.สบก.) ได้น าเสนอผลการใช้จ่าย
งบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  

 1. ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 ส.ป.ก. ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
จ านวน 1,335,170,500 บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 (ไตรมาส 1 - 3)  
ใช้จ่ายงบประมาณแล้ว 1 ,002,965,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.12 คงเหลือเงินงบประมาณ
332,204,700 บาท 

2. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 ของ ส.ป.ก . ข้อมูล ณ วันที่ 8 
กรกฎาคม 2565 ต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 7.7 เมื่อจัดล าดับจ าแนกตามหน่วยงาน เรียงล าดับจาก 
มากไปน้อย ในระดับประเทศ อยู่ล าดับที่ 162 จาก 305 หน่วยงาน และในระดับกระทรวง อยู่ล าดับที่ 7 
จาก 17 หน่วยงาน 
     3. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 
โดยเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณที่ก าหนดไว้ คือ ต้องมีผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 84.87 
ซึ่ง ส.ป.ก.จังหวัดผ่านเกณฑ์ เป้าหมาย จ านวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ ลพบุรี ขอนแก่น และน่าน 
ส่วนกลางผ่านเกณฑ์เป้าหมาย จ านวน 4 หน่วยเบิกจ่าย จากท้ังหมด 15 หน่วยเบิกจ่าย และส านักบริหารกลาง 
(สบก.) ได้จัดท าสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายกิจกรรม เพ่ือความสะดวกในการติดตาม และเร่งรัด  
การใช้จ่ายเป็นรายกิจกรรม 
 ทั้งนี้ ขอให้ส านัก/กอง/ศูนย์/ส.ป.ก.จังหวัด พิจารณาเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)  ส าหรับเดือนกรกฎาคม 2565 
ต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ดังนี้ รายจ่ายประจ า ร้อยละ 87.84 รายจ่ายงบลงทุน ร้อยละ 
87.76 และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 87.78 
 นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้ให้ข้อเสนอเรื่องของผลการเบิกจ่ายอาจจะ
ไม่มีความแตกต่างจากผลการใช้จ่าย อยากให้ สบก. รายงานในรูปแบบการเปรียบเทียบระหว่างผลการใช้จ่าย
กับผลการเบิกจ่ายที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน เพ่ือชี้ให้เห็นประเด็นส าคัญที่จะต้องเร่งด าเนินการ 
 นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป .ก. ได้สอบถามในประเด็นงบประมาณ 
5,950,000 บาท ของกิจกรรมบริหารจัดการพ้ืนที่ที่ดินแปลงรวม เป็นงบลงทุนของ ส.ป.ก.กระบี่ จ านวน 
2 รายการ คือ 1) ก่อสร้างโรงเรือนระบบน้ าหยดอัตโนมัติ งบประมาณ 1 ,400,000 บาท และ 2) ก่อสร้าง
อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร งบประมาณ 3 ,500,000 บาท และ ส.ป.ก.สงขลา ก่อสร้างโรงเรือน
ระบบน้ าหยดอัตโนมัติ งบประมาณ 1 ,050,000 บาท และขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด ชี้แจงสถานะของรายการ
ดังกล่าวว่าจะสามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่ 
 
 



๕ 
 

 นายรุ่งโรจน์ สถาพร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า 1) โรงเรือนระบบน้ าหยด
อัตโนมัติ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงปรับเปลี่ยนไปเป็นวิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างจัดท า
รายงานขอซื้อจ้าง และ 2) อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด
ราคากลาง 
 นายมนตรี ศรีเพ็ชรใส ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม เรื่องโรงเรือนระบบน้ าหยด
อัตโนมัติ อยู่ระหว่างรอพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการคัดเลือก และจะลงนามสัญญาวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 

ข้อสั่งการ เลขาธิการ ส.ป.ก.  
1. มอบรองเลขาธิการ ส.ป.ก. และ ส านัก/กอง/ศูนย์ ที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ก ากับ 

ดูแล ติดตามในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้บรรลุเป้าหมาย 
2. ให้ สบก. ส่งสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม) ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 

ในกลุ่มไลน์ผู้บริหาร เพ่ือให้ส านัก/กอง/ศูนย์ พิจารณาผลการใช้จ่ายที่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัด 
โดยพิจารณาทุกกิจกรรม ยกเว้นกิจกรรมพัฒนาเกษตรยั่งยืน ภายใต้รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐว่า 
ส านัก/กอง/ศูนย์/ส.ป.ก.จังหวัด ติดปัญหาส่วนใด ทั้งนี้ ขอให้ ส านัก/กอง/ศูนย์ เจ้าภาพกิจกรรมวางแผน 
การด าเนินงานเดือนสิงหาคม และกันยายน 2565 ให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด  

3. ให้ ส านัก/กอง/ศูนย์/ส.ป.ก.จังหวัด วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือให้สามารถใช้จ่าย
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่ก าหนด หาก ส.ป.ก.จังหวัด มีข้อสงสัยให้สอบถามมายัง 
ส.ป.ก.ส่วนกลาง 

4. มอบรองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายเอกพงศ์  น้อยสร้าง) และส านักพัฒนาพ้ืนที่ปฏิรูปที่ดิน 
(สพป.) ก ากับ ดูแล และติดตามการใช้จ่ายงบลงทุนกิจกรรมบริหารจัดการพ้ืนที่ที่ดินแปลงรวม ของ ส.ป.ก.
กระบี่ และ ส.ป.ก.สงขลา เพื่อให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

มติที่ประชุม  รับทราบ/ด าเนินการ 

 เรื่องท่ี ๓.๓ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สบก.) 

 นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ผอ.สบก. ได้น าเสนอผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.
งบประมาณฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 1. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 ส.ป.ก. ข้อมูล ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2565 (ไตรมาส 1 - 3) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 909,620,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.13 
คงเหลือเงินงบประมาณ 425,550,300 บาท 
 2. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 ของ ส.ป.ก. ข้อมูล ณ วันที่ 8 
กรกฎาคม 2565 เมื่อจัดล าดับจ าแนกตามหน่วยงาน เรียงล าดับจากมากไปน้อย ในระดับประเทศ อยู่ล าดับที่ 
136 จาก 305 หน่วยงาน และในระดับกระทรวง อยู่ล าดับที่ 8 จาก 17 หน่วยงาน 
 3. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 
โดยเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณที่ก าหนดไว้  คือ ต้องมีผลการ เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 
ร้อยละ 75.50 ซึ่ง ส.ป.ก.จังหวัดผ่านเกณฑ์เป้าหมาย จ านวน 40 จังหวัด และส่วนกลางผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 
จ านวน 5 หน่วยเบิกจ่าย จากทั้งหมด 15 หน่วยเบิกจ่าย ในส่วนของหน่วยงานส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด 
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ขอให้เร่งด าเนินการให้ผ่านเกณฑ์ 
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 4. สบก. ได้จัดท าสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายกิจกรรม เพ่ือความสะดวกในการ
ติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายเป็นรายกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมที่ยังคงเหลืองบประมาณจ านวนมาก เช่น 
กิจกรรมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีงบประมาณคงเหลือ 17 ,393,564.11 บาท และกิจกรรมจัดที่ดิน 
มีงบประมาณคงเหลือ 57,939,059.32 บาท เป็นต้น   
 ทั้งนี้ ขอให้ส านัก/กอง/ศูนย์/ส.ป.ก.จังหวัด พิจารณาเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และมติ ครม. ส าหรับเดือนกรกฎาคม 2565 ต้องเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ดังนี้ รายจ่ายประจ า ร้อยละ 85.33 รายจ่ายงบลงทุน ร้อยละ 55.66 และ
รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 79 

ข้อสั่งการ เลขาธิการ ส.ป.ก. 
     1. มอบรองเลขาธิการ ส.ป.ก. และ ส านัก/กอง/ศูนย์ ที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ก ากับ ดูแล 
ติดตามในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ เพ่ือให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้บรรลุเป้าหมาย 
     2. ให้  ส.ป.ก.จังหวัด วางแผนการเบิกจ่าย เพ่ือให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากมีข้อสงสัยให้สอบถามมายัง ส.ป.ก.ส่วนกลาง 

มติที่ประชุม  รับทราบ/ด าเนินการ 

เรื่องท่ี ๓.4 สถานะงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สบก.) 

นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ผอ.สบก. รายงานสรุปงบลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
ส.ป.ก. ได้รับจัดสรรจ านวน 521 รายการ งบประมาณ 172,819,700 บาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 249 
รายการ เป็ น เงิน  61 ,331,984.92 บาท จัดท าใบสั่ งซื้ อ/สัญญา  จ านวน 231 รายการ เป็ น เงิ น
73,423,016.64 บาท คงเหลือ จ านวน 41 รายการ เป็นเงิน 38,064,698.44 บาท 

รายการงบลงทุนตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่ยังไม่ได้จัดท า PO มี 5 รายการ 
ได้แก่ 1) ชุดโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ศทส. ได้ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้วในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 
2) ค่าใช้จ่ายโครงการออกแบบก่อสร้างอาคารที่ท าการ ส.ป.ก. ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุป
รายงานเพ่ือแจ้งเลขาธิการ ส.ป.ก. 3) ก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ส.ป.ก.กระบี่  
อยู่ระหว่างก าหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามสัญญาไม่ทันภายในเดือนกรกฎาคม 2565 4) ก่อสร้าง
โรงเรือนระบบน้ าหยดอัตโนมัติ ส.ป.ก.กระบี่  อยู่ระหว่าง พิจารณาผล คาดว่าจะลงนามสัญญาภายใน 
เดือนกรกฎาคม 2565 และ 5) ก่อสร้างโรงเรือนระบบน้ าหยดอัตโนมัติ ส.ป.ก.สงขลา ได้ผู้รับจ้างแล้ว 
และจะลงนามสัญญาในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ สบก. ขอให้เร่งรัดผูกพันสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกรกฎาคม 2565 

รายการเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเหลือจ่าย จ านวน 14,477,700.06 บาท เปลี่ยนเป็นรายจ่ายอ่ืน 
จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,000,000 บาท เปลี่ยนเป็นงบลงทุนที่จัดท า PO หรือเบิกจ่ายแล้ว จ านวน 
5 รายการ เป็นเงิน 78,200 บาท เปลี่ยนเป็นงบลงทุนยังไม่ได้ท า PO จ านวน 36 รายการ เป็นเงิน
2,848,474 บาท รวมเปลี่ยนแปลงแล้ว เป็นเงิน 3,926,674 บาท คงเหลือยังไม่เปลี่ยนแปลง เป็นเงิน 
10,551,026.06 บาท ซึ่ง สบก. มีรายการจ าเป็นและเร่งด่วน เพ่ือขอใช้งบลงทุนเหลือจ่าย จ านวน  
4 รายการ ได้แก่  1 ) เครื่องฟอกอากาศส าหรับห้องประชุม 2 ) เครื่องเสียงส าหรับงานพิ ธีต่าง ๆ 
3) เปลี่ยนพื้นห้องประชุมไชยยงค์ 4) ปรับปรุงระบบประปาอาคาร ส.ป.ก. ถนนราชด าเนินนอก ทั้งระบบ  
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สรุปเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีรายการที่ยังเบิกจ่าย
ไม่แล้วเสร็จ จ านวน 3 รายการ เป็นเงิน 6,679,373.80 บาท ขอให้ ส.ป.ก.บึงกาฬ และ ส.ป.ก.จันทบุรี 
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 2564 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กันยายน 2565 

ว่าที่ พันตรีศักดิ์ระดี แพร่งสุวรรณ  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า 
ส.ป.ก.บึงกาฬ ได้ด าเนินการประชุมทุกสัปดาห์  เพ่ือเร่งรัดการด าเนินงานรายการที่ ใช้ เงินกันเหลื่อม
ปีงบประมาณ 2564 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ทั้งนี้  ส.ป.ก.บึงกาฬ ได้แจ้งขั้นตอนและเงื่อนไข 
การด าเนินงานให้ผู้รับเหมาทราบแล้ว ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2565 

พลต ารวจสมัคร กฤษณะสิงห์เพชร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า 
รายการอาคารจัดเก็บสารบบ ของ ส.ป.ก.จันทบุรี ที่ใช้เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ 2564 คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายใน 30 กันยายน 2565 

นางสาวอาภาพรรณ พัฒนพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน สวผ. ได้น าเสนอเพ่ิมเติม 
ในที่ประชุมว่า ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเงินงบลงทุนเหลือจ่ายอีกจ านวน 3 รายการ 
เป็นเงินประมาณ 2.4 ล้านบาท ซึ่งจะคงเหลือยังไม่เปลี่ยนแปลงอีกเพียงบางส่วน ทั้งนี้ สวผ. ขอแจ้งว่ามีแผน  
ที่จะใช้เงินงบลงทุนเหลือจ่าย เพื่อใช้เป็นค่าสาธารณูปโภคของ ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด ค่าบริหาร
ส านักงานของ ส.ป.ก.จังหวัด และค่าซ่อมแซมต่าง ๆ ซึ่งจะน าเรียนให้เลขาธิการ ส.ป.ก. เพ่ือโปรดพิจารณา ต่อไป 

ข้อสั่งการ เลขาธิการ ส.ป.ก. 
1. ให้ สบก. และ สพป. ก ากับ ติดตาม รายการก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร 

ส.ป.ก.กระบี่ อย่างใกล้ชิด 
2. เห็นควรให้มีการปรับปรุงระบบประปาอาคาร ส.ป.ก. ถนนราชด าเนินนอก และจัดภูมิทัศน์

ภายในอาคารสถานที่ ส.ป.ก. ให้สวยงาม ร่มรื่น เพื่อรองรับให้เป็นสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจของเจ้าหน้าที่
รวมถึงเกษตรกรที่มาติดต่อราชการด้วย 

3. ให้ ส.ป.ก.บึงกาฬ และ ส.ป.ก.จันทบุรี เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 2564 ให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ 31 กันยายน 2565 ทั้งนี้ ให้จัดท าหนังสือแจ้งผู้รับเหมาให้ทราบข้อก าหนด/ระเบียบของ
กระบวนงานให้ชัดเจน 

มติที่ประชุม  รับทราบ/ด าเนินการ 

  เรื่องท่ี ๓.5 แนวทางจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สบก.)  

     นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ผอ.สบก. ได้น าเสนอแนวทางจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ดังนี้ 1) ขั้นตอนการเตรียมการงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2) แผนการด าเนินการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  3) แผนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(การจัดซื้อจ้างไม่เกิน 500,000 บาท) 4) แผนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา (e-bidding) 
การจัดซื้อจ้างเกิน 500,000 บาท และ 5) ขั้นตอนการจัดซื้อหรือจ้าง รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายรายงานการประชุม  
     ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาก าหนดแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี
แนวทาง ดังนี้ 1) กรณีงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานที่ได้งบประมาณตรวจสอบแบบรูปรายการ ตรวจสอบพ้ืนที่และ
รายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง หลังจากได้รับแจ้งรายการจาก สวผ. 2) แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ภายใน 3 วันท าการ 3) ให้คณะกรรมการฯ จัดท า TOR และ
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ราคากลาง ภายใน 10 วันท าการ 4) ขออนุมัติใช้ TOR และราคากลาง ภายใน 3 วันท าการ โดยสามารถ
ด าเนินการตามแผนงานดังกล่าวภายในเดือนสิงหาคม 2565 
     นางสาวอาภาพรรณ พัฒนพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน สวผ. แจ้งว่า รายการงบลงทุน
ที่เป็นรถและเครื่องพิมพ์ ส.ป.ก.ส่วนกลาง จะจัดท าราคากลางและท าเรื่องขออนุมัติ  ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส.ป.ก.จังหวัด สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยไม่ต้องรอราคากลางจาก ส.ป.ก.ส่วนกลาง ทั้งนี้ สวผ. 
และ สบก. จะจัดท า Timeline ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนเป็นรายการ แล้วจะแจ้งให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง 
และส.ป.ก.จังหวัด ทราบอีกครั้ง 
     นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เสนอในที่ประชุมว่า ศทส. สามารถจัดท า 
Timeline ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน เป็น Google Sheet อัพโหลดขึ้นบนเว็บไซต์ได้หรือไม่ เพื่อให้
หน่วยงานเห็นความก้าวหน้าสถานะงบลงทุนของตนเองและของผู้อ่ืนได้ด้วย 

ข้อสั่งการ เลขาธิการ ส.ป.ก. 
     1. ให้ สวผ. จัดท ารายละเอียดวงเงินงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ส่งให้ส านัก/กอง/ศูนย์ เจ้าภาพ และแจ้ง ส.ป.ก.จังหวัด ให้ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างว่า 
มีรายการใด ที่ ส.ป.ก.ส่วนกลาง หรือ ส.ป.ก.จังหวัด เป็นผู้ด าเนินการ  
     2. ให้ส านัก/กอง/ศูนย์ และ ส.ป.ก.จังหวัด เตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ โดยระบุหมายเหตุว่า หากได้รับงบประมาณแล้วจึงจะลงนามสัญญา และรายงาน
สถานะขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการมายัง สบก. รวมทั้งให้ส านัก/กอง/ศูนย์ ที่เป็นเจ้าภาพกิจกรรม
ที่มีงบลงทุน ติดตามการจัดซื้อจ้างงบลงทุนด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ/ด าเนินการ 

 เรื่องที่ 3.6 ผลการด าเนินงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (สพป.) 

 นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาพ้ืนที่ปฏิรูปที่ดิน  (ผอ.สพป.) ได้
น าเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้  

1. โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ าโซล่าร์เซลล์เพ่ือการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ด าเนินการ
จ านวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 และครั้งที่ 2 ตั้งแต่เมษายน 2564 ทั้งหมด 62 แห่ง
24 จังหวัด โดยด าเนินการแล้วเสร็จ 27 แห่ง 15 จังหวัด อยู่ระหว่างด าเนินการ 14 แห่ง 7 จังหวัด 
ซึ่งจะเร่งรัดด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2565 ส่วนรายการที่อยู่ระหว่างการจัดเตรียมจัดซื้อ
จัดจ้าง และยกเลิกโครงการ อาจจะต้องปิดโครงการ เนื่องจากสัญญาและการก่อสร้างใช้เวลา 90 วัน  
หากขณะนี้ยังไม่มีผู้รับจ้าง ก็จะไม่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2565 

2. เพ่ือแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ าโซล่าร์เซลล์เพ่ือการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
สพป. จะปรับปรุงกระบวนงานใหม่ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้  1) ขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้ได้ศักยภาพน้ า 
ตามที่ สพป. ก าหนด ในปริมาณไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง การจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะส่วน การขุด
เจาะบ่อบาดาล และ 2) เมื่อด าเนินการเจาะบ่อบาดาลเรียบร้อย น าพ้ืนที่เป้าหมายมาพัฒนาระบบกระจายน้ า
เข้าแปลงเกษตรกรรม การจัดซื้อจัดจ้างในส่วนหอถังสูงและระบบกระจายน้ าเข้าแปลงเกษตรกรรม  
โดยจากการตรวจสอบความต้องการ ขณะนี้มีพ้ืนที่เป้าหมายจ านวน 112 แห่ง 
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3. แผนงานการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสภาประชาชน 4 ภาค เป็นแผนงานที่ 
สพป. จะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก เช่น พ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) จะด าเนินการเรื่องระบบ
สูบและส่งน้ า ส่วน ส.ป.ก. ด าเนินการเรื่องระบบการกระจายน้ า โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ เงินกองทุนฯ 
ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี คือ งานก่อสร้างถนนสายหลัก 4 สาย และงานก่อสร้าง 
หอถังสูงและระบบกระจายน้ า 3 แห่ง และขอให้ ส.ป.ก.จังหวัดทบทวนว่าพ้ืนที่ที่ท าการขุดสระหรือก่อสร้าง
ถนน เป็นพ้ืนที่ทับซ้อนแปลงที่เกษตรกรท าการเช่าซื้อหรือไม่ เนื่องจากเกิดปัญหาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 

4. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่โครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
(คทช.) แบ่งเป็น 1) กลุ่มด าเนินการแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตาม ตรวจสอบโครงสร้างพ้ืนฐานที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ หากช ารุดเสียหายก็จะซ่อมแซม และโครงการที่ด าเนินการเรียบร้อยจะปิดโครงการ และ
ส่งมอบ ถ่ายโอนภารกิจที่เกี่ยวข้องให้กับท้องถิ่น 2) กลุ่มที่อยู่ระหว่างด าเนินการเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน คือ 
เชียงใหม่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่  และ 3) กลุ่มที่มีประเด็นปัญหา คือ ก าแพงเพชร แปลง 1761  
คงค้างด าเนินการเรื่องระบบกระจายน้ า เนื่องจากยังไม่มีการจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าท าประโยชน์ และแปลง 885  
ยังไม่ด าเนินการเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน โดย สพป. ส่งผังแม่บทในการพัฒนาให้จังหวัดพิจารณา และตอบกลับ 
ส่วนเชียงราย สพป. ส่งผังให้จังหวัดพิจารณา หากเห็นชอบ สพป. ก็จะด าเนินการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่อไป 

5. การปรับปรุง ซ่อมแซมระบบน้ าประปา ส.ป.ก. ราชด าเนิน อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขแบบ 
คาดว่าจะด าเนินการวางท่อหลักใหม่ทั้งหมด และอาจเป็นการวางท่อประปาภายนอกอาคาร 

6. จากการส ารวจอาคารศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการปฏิรูปที่ดินบางไทร พบว่า  เสารับน้ าหนัก
ช ารุดหลายต้น จึงท าหนังสือถึงส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  (สพท.) ให้งดใช้อาคารชั่วคราว และ
ประสานงานกับส านักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือหาแนวทางการซ่อมแซม ต่อไป 

นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ผอ.สพท.)  
ได้เสนอเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพในพ้ืนที่ คทช. ขอให้ปฏิรูปที่ ดินจังหวัด ดูแลและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 
ประกอบด้วย 1) คทช.ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เรื่องการเลี้ยงแพะ ค่อนข้างล้มเหลว มีการร้องเรียนของ
เกษตรกรจ านวนมาก 2) คทช.ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีปัญหาเรื่องการเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ และ 
ไม่สามารถพัฒนาได้ 3) คทช.สระแก้ว ปัญหาเรื่องโครงการโคบาลบรูพา 

ข้อสั่งการ เลขาธิการ ส.ป.ก. 
1. ให้ สพป. จัดท าแผนรายปีการด าเนินงานเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ และแหล่งน้ า 

โดยส่งแผนฯ ให้ ส.ป.ก.จังหวัด น าแผนดังกล่าว ไปหารือกับหน่วยงาน ทั้งระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับ
ผู้แทน รวมถึงเกษตรในพ้ืนที่ เพ่ือขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามแผนฯ ที่เกิดขึ้น 

2. ให้ ส.ป.ก.จังหวัด ลงพ้ืนที่สอบถามความต้องการระบบสูบน้ าโซล่าร์เซลล์ และโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่าง ๆ ของเกษตรกร และชุมชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของพ้ืนที่ และด าเนินการ
ก่อสร้าง รวมถึงอ านวยความสะดวกแก่ท้องถิ่นที่เข้ามาด าเนินการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดิน 

3. การด าเนินการโครงการ/กิจกรรม การพัฒนา และการส่งเสริมอาชีพ ให้ท าในรูปแบบ  
ของโครงการเชิงคุณภาพ และรายงานในเชิงคุณภาพมากขึ้น 

 
 
 



๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 

 เรื่องท่ี 4.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 
และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิร เกล้า
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 (กปร.) 

 นางปาริชาติ แก้วนิล ผู้อ านวยการกลุ่มประสานงานและติดตาม กองประสานงานโครงการ
และราชด าริและโครงการพิเศษ ได้น าเสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และ 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร เกล้าเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ส.ป.ก. จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าว โดยแบ่ง
รูปแบบกิจกรรมเป็น 2 ส่วน คือ  

1. กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์และบ าเพ็ญสาธารณกุศล  (โดย ส.ป.ก.ส่วนกลาง)  
มี 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 - 13.30 น.  
ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชด าเนินนอก และ 2) กิจกรรม ส.ป.ก. อาสา รับบริจาคยา (ส่งต่อ) 
โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก โดยรับบริจาคยาทุกประเภทที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน 
แต่ไม่รับยาที่เปิดใช้แล้ว สามารถบริจาคยาได้ที่ ส.ป.ก. หรือจุดรับบริจาคยา ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565    

๒. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (โดย ส.ป.ก.จังหวัด) แบ่งเป็น 4 ภาค ได้แก่ 1) ภาคเหนือ 
จัดกิจกรรมปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ า ณ จังหวัดน่าน 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติฯ แจกต้นพันธุ์พืชผัก ณ จังหวัดมหาสารคาม 3) ภาคกลาง จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ  
ณ จังหวัดนครนายก และ 4) ภาคใต้ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ จังหวัดพัทลุง ซึ่งจะจัดกิจกรรม
ประมาณเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565 

ข้อสั่งการ เลขาธิการ ส.ป.ก. ขอให้ช่วยกันรณรงค์ในทุกกิจกรรม รวมถึงเชิญชวนเกษตรกร 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร ส.ป.ก. เข้าร่วมกิจกรรมด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ/ด าเนินการ 

เรื่องท่ี 4.2 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการจัดการความรู้ชุมชนนักปฏิบัติของ ส.ป.ก. และการส่ง 
ผลงานโดดเด่นการพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (สพท.) 

นางอาทิตยา พองพรหม ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 
ได้น าเสนอเรื่อง การจัดการความรู้ชุมชนนักปฏิบัติของ ส.ป.ก. ประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  
ในเขตปฏิรูปที่ดิน มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือรวบรวมข้อมูล จัดหมวดหมู่ข้อมูลผลงานเชิงคุณภาพที่โดดเด่นของ 
ส.ป.ก. ทั้ ง 72 จังหวัด และก าหนดประเด็นการเรียนรู้ผ่านชุมชนนักปฏิบัติ  (CoP) 2) เพ่ือให้ เกิด 
การแลกเปลี่ยนรู้และส่งเสริมการน าความรู้ไปใช้ของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) และเพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ถอดความรู้ และ 3) เผยแพร่องค์ความรู้จากชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ส่วนกลาง/ส.ป.ก.จังหวัด HIPs และเครือข่ายวิจัย ส.ป.ก. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ
จัดกิจกรรม ได้แก่ ๑) ชุดข้อมูลผลงานเชิงคุณภาพที่โดดเด่นของ ส.ป.ก.ทั้ง 72 จังหวัด เพ่ือเป็นข้อมูล 
เชิงประจักษ์แสดงผลสัมฤทธิ์ เชิงคุณภาพขององค์กรและวางแผนพัฒนาต่อยอด 2) ได้ตัวแบบ (Model) และ/หรือ



๑๑ 
 

แนวทางการด าเนินงานพัฒนาเกษตรกร จากการปฏิบัติที่ดีหรือดีเยี่ยมในเขตปฏิรูปที่ดิน  3) เจ้าหน้าที่ของ 
ส.ป.ก.ส่วนกลาง และส่วนจังหวัด ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาทักษะในการน าเสนอและการถอดบทเรียน
แบบมีส่วนร่วม และ 4) องค์ความรู้จากการถอดบทเรียน ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบเพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการท างานองค์กร และได้รับการเผยแพร่ สาธารณะ ซึ่งกรอบแนวคิด 
การจัดการความรู้ด้วยหลักการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มุ่งให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ปรับตัวเข้าสู่การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้  (Learning Organization : LO) โดยการจัดการความรู้  (Knowledge Management : KM) 
ของกลุ่มเป้าหมาย เช่น เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ส่วนกลางและจังหวัด ที่มีองค์ความรู้น าเสนอผลงานโดดเด่นสู่ผลงาน
เชิงประจักษ์ผ่านกระบวนการจัดการข้อมูล โดยรวบรวมจัดหมวดหมู่ จัดระบบข้อมูล ออกแบบการแสดงผล 
จากนั้นน าเสนอ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ต่อเนื่อง สรุปและถอดความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ออกแบบการแสดงผล 
จัดท าสารสนเทศ สู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดท าเป็นชุดองค์ความรู้เพ่ือน ามาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
ปรับปรุงพัฒนางาน ต่อยอด ประยุกต์ ขยายผล และเผยแพร่สู่สาธารณะ ทั้งนี้ จากการด าเนินเชิญส่งผลงาน
โดดเด่น ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 มีจ านวน 10 จังหวัด 19 ผลงาน และนักปฏิบัติ 20 ราย 

นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผอ.สพท. ได้น าเสนอต่อที่ประชุมเรื่องการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ  
โดยยกตัวอย่างการท างานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบพ้ืนที่ คทช. ในจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกาฬสินธุ์ และ
จังหวัดสงขลาที่ส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่ คทช. ได้ดี โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีกระบวนการท างานอย่างมี
ขั้นตอน มีการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเข้าถึงเกษตรกรในพ้ืนที่ และติดตามงานได้ดี  
ซ่ึงถือว่าเป็นนักปฏิบัติโดยจริง จึงควรน ามาเป็นพี่เลี้ยงให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การท างาน 
ในภาคปฏิบัติของ ส.ป.ก มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน ต่อไป 

ข้อสั่งการ เลขาธิการ ส.ป.ก. 
1. ให้ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก ให้ความส าคัญในการเรียนรู้ผ่าน Unit School เพ่ือพัฒนาสู่การเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง 
2. ให้ ศทส. สร้างช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ ง่าย เช่น การไลฟ์สด

วิธีการปลูกป่า การแปรรูปผลผลิต การสร้างตลาด การสร้างกลุ่มชุมชน รวมถึงเรื่องกฎหมาย เพ่ือให้บุคคล 
ที่สนใจเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดความรู้สู่การพัฒนาเป็นอาชีพ สร้างไอเดีย สร้างรายได้
ตลอดจนสามารถต่อยอดการท างานได้ดียิ่งขึ้น  

มติที่ประชุม  รับทราบ/ด าเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
1. นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้น าเสนอคลิปวิดีโอผลิตภัณฑ์ที่จะน าไป

เปิดในงานสีสรรพรรณไม้ 2565 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยในงาน
ดังกล่าว ส.ป.ก. จะมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรด้วย 
ซ่ึงเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้น าเสนอในที่ประชุมว่า ขอให้มีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในพ้ืนที่ ส.ป.ก. ให้มากขึ้น 
เพ่ือเป็นการผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ได้มีคนรู้จักอย่างแพร่หลาย รวมถึงผลักดันให้ผลิตภัณฑ์มีการบรรจุหีบห่อ 
ที่สวยงาม เพื่อสร้างรูปลักษณ์และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น 

2. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด จัดหาสินค้าที่ดีและ
โดดเด่น เพ่ือผลักดันสินค้าผ่านสื่อต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จักของคนท่ัวไปให้มากขึ้น  
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